

**Thông tin về vụ cháy tại Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh**

*Uông Bí, ngày 21 tháng 06 năm 2018*

Chiều ngày 21/06/2018 (15:45) đã xảy ra sự cố hỏa hoạn tại Nhà máy Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh trên địa bàn Khu Bí Trung I, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, các công nhân của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh đã lập tức dùng các phương tiện PCCC tại chỗ để dập lửa đồng thời thông báo ngay cho Đội PCCC số 4 tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Uông Bí và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển. Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty đã lập tức có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng PCCC nội bộ của Công ty và tất cả các nguồn lực có thể, phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp của Tỉnh để nỗ lực cứu chữa không cho đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 18:30 cùng ngày 21/06/2018, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

**Nguyên nhân:**

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh và Lực lượng Cảnh sát PCCC đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác định nguyên nhân sự việc.

**Thiệt hại**

Trước mắt không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được chúng tôi phối hợp với đơn vị bảo hiểm và các đơn vị liên quan để thống kê.

**Khắc phục**

- Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan chức năng, ngoài việc tích cực tham gia dập lửa Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh hết sức nghiêm túc và khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Người lao động, Công ty đã lập và triển khai các tổ bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên Công ty trực chiến 24/24 tại hiện trường, tham gia hỗ trợ lực lượng PCCC nhanh chóng giải tỏa hiện trường và tìm hiểu nguyên nhân gây cháy.
- Thứ hai với các dây chuyền sản xuất và các kho khác chúng tôi đã lập kế hoạch triển khai rà soát lại toàn bộ công tác PCCN và một lần nữa quán triệt ý thức PCCN toàn bộ công ty.

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan chức năng, đặc biệt lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn, các lực lượng công an đã hết sức tận tâm, lăn xả quên mình trong việc dập lửa đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho doanh nghiệp, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp điều tra nguyên nhân sự cố. Nhờ vậy chúng tôi có thể triển khai công tác khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất.

Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh mong muốn nhận được sự tin tưởng và chia sẻ từ phía khách hàng, các đối tác, cổ đông trong thời gian tới.

**Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh**

